

TỬ VI TÂN DẬU 2019 NAM MẠNG

KỶ HỘI NĂM MỚI AN KHANG

★ Tổng quan tuổi Tân Dậu nam mạng

Nói chung cuộc đời của tuổi Tân Dậu nam mạng, lúc thiếu thời gặp nhiều gian truân trắc trở, cuộc đời đầy những đắng cay, những bước vào trung vận thì được nhà cửa khang trang phú quý, vợ hiền con hiếu, thân thì nhàn hạ tuy nhiên tâm hồn lại ẩn chứa nhiều nỗi khổ. Trong thời hậu vận nhờ những phước báo đã tích lũy trong đời sống cả đời mà gia đình được hưởng phúc lộc, bản tánh quý bạn hoạt bát lanh lợi, rất giỏi biện luận khôn khéo trong lời ăn tiếng nói, hưởng được nhiều may mắn trên bước đường công danh cập trường thọ chi mạng.

Hợp với tuổi Bính, Tý, Sửu-Khắc với tuổi Đinh, Mẹo, Ngọ

Hợp với màu Đen,xanh - Khắc với màu đỏ, Trắng.

Xem tử vi tuổi Tân Dậu nam mạng năm 2019

TÂN DẬU

39 Tuổi

(Sinh từ 05/02/1981 đến 24/12/1982)

Mộc mạng - Âm nam

Thạch lựu mộc - Gỗ cây thạch lựu

Sao hạn 2019: Thủy diệu: Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh : Tốt

Vận hạn 2019: Thiên tinh: Phòng kiên tụng tranh chấp pháp luật: Nhẹ

Vận niên 2019:

- Thử quy điền: Chuột ở ruộng: Tốt

- Mạng: MỘC gặp năm MỘC là Cùng hành: Tốt

- Địa chi tuổi : DẬU gặp năm HỢI là tam tai: xấu

- Thiên can tuổi: T N gặp KÝ là: Sanh nhập: Tốt

Luận lá số tử vi Tân Dậu năm 2019 nam mạng

Chiếu theo sự vận chuyển của Âm Dương Ngũ Hành trong vũ trụ, theo [tử vi 2019](#) thì tiểu vận động tại cung: Khảm, Hành Thủy thuộc hướng chánh Bắc.

Đối với tuổi Tân Dậu là thắng địa: Lợi thế tốt - Toạ cung tiểu vận có các sao cố định: Triệt, Hỷ thần, Quan phù, Long trì.

Chiếu có các sao cố định:

1/ Điều khách, Lực sỹ, Thiên trù, Kinh dương, Hóa quyền.

2/ Hoa cái, Bạch hổ, Quan phù, Đà la, Thiên la.

3/ Lưu niên vẫn tinh, Thái tuế, Tiểu hao, Hóa lộc.

Tại cung ấy gặp các sao lưu: Thái tuế, Bạch hổ, Quan phù, Tuần.

Các sao lưu chiếu:

1/ Thiên hỷ, Nguyệt đức, Thiên Khôi, Quốc ân, Tử phù, Bệnh phù, Triệt.

2/ Tuần, Thiên mã, Phượng cát, Giải thần, Tuế phá, Thiên hư, Đại hao.

3/ Tấu thư, Đường phù, Tang môn, Thiểu khách, Địa võng.

Theo như trên có thể luận đoán tổng quát, năm nay có tam hợp quan phù Bạch hổ, Thái tuế nghĩa là quý bạn có thể tự hào về mình là trụ cột trong gia đình, đem tiền về xây dựng nhà cửa khang trang, đây là những công việc quý bạn phải làm trong năm nay, quả là một người chồng tốt, người cha hiền, lo tạo lập hạnh phúc cho vợ con.

*Tân Dậu bốn mạng an lành. Đa tài hữu trí dấn thân vào đời
Sơ niên gian khổ một đời. Trung niên lập thói với đời giàu sang
Quyền hành chức vụ cao sang. Tương lai phú quý vẻ vang họ hành
Xe duyên tình nghĩa tào khang. Xây dựng hạnh phúc hai đàng yêu thương.
Kỷ Hợi năm mới an khang. Phước thiện công quả hậu nung phước lành.*

Công danh & Sự nghiệp

Năm nay đường công danh chói lọi, chức vị thật vững vàng, tiền theo như lòng mình mong muốn, đặc biệt quý bạn có tài ngoại giao rất giỏi, mọi người và bạn bè đồng nghiệp rất thích tài năng ăn nói của bạn, vì thế mà từ gia tế đến việc làm được thuận buồm xuôi gió, thoát khỏi bao nhiêu nguy ách trong đời sống hằng ngày, dành phần thắng lợi và vẻ vang cho đời mình.

Tài chính

Cát tinh hỷ thần tọa thủ và Hóa lộc tam hợp cho nên nguồn thu nhập mỗi ngày được tấn tài tấn lộc, theo thứ tự thì Thiên Lợi và Địa lợi, vì vậy mà từ đầu năm đến cuối năm lúc nào cũng được thoải mái về tiền bạc. Đầu năm đắc tiền lộc, tháng 6 thoải mái về tiền bạc.

Tình cảm

Năm nay song hỷ lại làm, bạn này đã có gia thất thì năm nay có thêm đứa con hiền đem lại hạnh phúc cho cha mẹ, còn chưa lập gia đình thì gặp được ý trung nhân, tỏ lòng yêu thương và chuẩn bị hỷ sự.

Sức khỏe

Phong thấp đau nhức, đường ruột, cảm mạo.

Lưu ý

Đầu năm nên cầu an giải hạn hay cúng sao, mỗi tháng vào ngày 21 âm lịch dùng 7 ngọn đèn, hoa quả, 3 ly trà, quay mặt về hướng chánh Tây mà khấn vái «Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân). Mong một tết nên xuất hành hướng Nam để nghênh tiếp Tài thần. Đi từ 1 đến 3 giờ sáng , tính theo giờ nơi cư ngụ.

Tử vi tuổi Tân Dậu nam mạng 2019 theo từng tháng

Mùa xuân

Tháng giêng: Đầu năm nhiều tiền bạc và gia đình hạnh phúc.

Tháng hai : Liên quan đến việc cưới hỏi và việc làm bị chướng ngại vật.

Tháng ba: Tiền hung hậu kiệt, tiền tài của cải mọi sự đều được như ý.

Mùa hạ

Tháng tư : Được quý nhân phù hộ, thành công ở việc làm

Tháng năm:Có số đào hoa, được nhiều bóng hồng lai vãn.

Tháng sáu : Tiền tài phúc lộc hữu dư, cuộc sống thật thanh thản.

Mùa thu

Tháng bảy : Có quyền uy và chức vụ cao trong xã hội, được bạn bè kính nể.

Tháng tám: Được vợ giỏi, lo cho gia đình được hoàn mỹ.

Tháng chín : Đa tài đa trí, có việc làm tốt lãnh được nhiều tiền.

Mùa đông

Tháng mười : Số đào hoa, đi đâu cũng có người nhung nhớ.

Tháng mười một : Nhà cửa khang trang như gia đình buồn lo.

Tháng chạp: Nhờ lòng từ bi bác ái mà vượt qua mọi khó khăn trong đời sống.



Nội dung sơ lược tử vi 2019 của Tân Dậu nam mạng do chùa Khánh An biên soạn để giúp quý bạn tham khảo được phần nào nắm được những diễn biến chính của mình trong năm 2019 (kỷ hợi) của mình. Nội dung này chỉ dùng để tham khảo.

Năm 2019 chúc bạn luôn: Đông cho đầy hạnh phúc – Góí cho trọn lộc tài – Giữ cho mãi an khang – Thắt cho chặt phú quý.